



การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์”



เมื่อวันที่ 24 - 26 เมษายน 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ร่วมกับโครงการความร่วมมือออสเตรเลีย – เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ Australia – Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์” ณ ห้องการ์เด็นรูม อเนกอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบไต่สวนในคดีค้ามนุษย์ พร้อมทั้งการหารือร่วมกันในการแก้ไขข้อขัดข้องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายค้ามนุษย์ทั้งในทางสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดี อันจะก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในคดีค้ามนุษย์ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม โดยมี นายชัยพัฒน์ ชินวงศ์ ประธานแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอุทธรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก Mr. Philip Weiner ผู้พิพากษาในคณะตุลาการไต่สวนระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะกิจในศาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา เพื่อดำเนินคดีอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งกระทำลงในระหว่างสงคราม เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ อำนาจ และความรับผิดชอบของศาลภายใต้ระบบไต่สวน รวมถึงประชุมหารือร่วมกันในประเด็นพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 โดยมีนายสิทธิพงษ์ ตัญญาพงศ์ปรัชญ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา นางสาวญาณภักดิ์ มันทาร์ตัน ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนางสาวอัมภัสสา ดิษฐอำนาจ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีผู้พิพากษาในศาลที่มีการดำเนินคดีค้ามนุษย์ รวม 32 ท่าน เข้าร่วมการประชุม

เปิดรับสมัครขอทุนปริญญาโท 33 ทุน สำหรับส่วนกลางและศาลไม่สังกัดภาค

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับส่วนกลางและศาลไม่สังกัดภาค ประจำปี 2560 จำนวน 33 ทุน ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกินทุนละ 100,000 บาท ตลอดหลักสูตร ต่อ 1 ทุน (ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.jti.coj.go.th สมัครได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนนโยบายและแผนการพัฒนา สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โทร. 0 2512 8039 - 41

